



สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มฟล. ติวเข้มแก้วิกฤติไฟฟ้าสนองพระราชเสาวนีย์ จำลองเหตุการณ์จริงพร้อมรับมือทุกรูปแบบ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) สอนองรับพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระราชินีนาถ เรื่อง วิกฤติไฟฟ้า จัดโครงการอบรมควบคุมไฟป่าครั้งใหญ่ หวังจุดประกายชาวเชียงรายร่วมมือแก้วิกฤติ หมอกควัน ให้ความรู้ทั้งภาคบรรยายและจำลองสถานการณ์ดับไฟป่าจริงเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ตามที่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย์ ทรงห่วงใยในเรื่อง วิกฤติไฟฟ้าในเขตภาคเหนือ ซึ่งก่อให้เกิดหมอกควัน และทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ล่าสุด มฟล. พร้อมผนึกกำลังองค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่จัดโครงการ อบรมการควบคุมไฟป่าขึ้น ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุมอาคาร 10 อาคารส่วนหน้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เกี่ยวกับเรื่องนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย-พะเยา) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย เพื่อพร้อมรับและแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าในช่วงฤดูแล้งในท้องที่ เนื่องจาก มฟล. ได้ตั้งอยู่ใน พื้นที่ป่าจำนวน 5,000 ไร่ ซึ่งจะมีปริมาณซากพืชที่คิดเชื้อไฟได้ง่ายอยู่มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ ทั้งหมด ทำให้เกิดปัญหาไฟป่าได้ตลอดเวลา และส่วนใหญ่ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าไม้ของ มฟล. จะ เกิดจากการกระทำของคน เช่นการหาของป่า การทิ้งก้นบุหรี่ เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่าเคยมีการเกิดไฟ ป่าขึ้นในพื้นที่ของ มฟล. มาแล้วหลายครั้งในปี 2550

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ พร้อมการจำลองสถานการณ์ การเกิดไฟป่า เพื่อสาธิตการดับไฟป่าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ของ มฟล. ได้เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้จำนวนกว่า 120 คน พร้อมกันนั้นยังได้จัดนิทรรศการการเกิดไฟ ป่าและวิธีป้องกันต่างๆ ณ บริเวณอาคารส่วนหน้าอีกด้วย

มฟล.คว้า ม.สวยที่สุดในประเทศ พร้อมกวาดคะแนนอีก 2 โหวต

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) คว้าอีก เมื่อคว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยที่สวยงามที่สุดใน ประเทศประจำปี 2551 จากผลโหวตของนักเรียนนักศึกษาในเว็บไซต์ www.eduzones.com กว่า 3 แสนคน พร้อมฉิวมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดที่น่าเรียนที่สุดในอันดับ 3 และมหาวิทยาลัยที่มีสาขาภาษา ต่างประเทศโดดเด่นอันดับ 5

จากการที่เว็บไซต์ www.eduzones.com ได้จัดทำโครงการสำรวจความนิยมจากนักเรียนนัก ศึกษาทั่วประเทศที่มีต่อคณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในชื่อ The Most Popular University 2008 เพื่อเป็น ข้อมูลและแนวทางสำหรับการเลือกคณะสาขาในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้รุ่น ที่ ศิษย์เก่าและทางมหาวิทยาลัยร่วมให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันสมัยและร่วมตอบข้อสงสัยต่างๆ เพื่อให้ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในแต่ละคณะและมหาวิทยาลัยนั้นๆ ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมให้ผู้กำลังจะ เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้พิจารณาและตัดสินใจในคณะและมหาวิทยาลัย จากข้อมูลที่หลากหลายแทนการเลือกคณะจากคำนิยมเดิม

โดยช่วงเวลาโหวตคะแนน มีตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยให้ผู้เข้าใช้ได้เข้ามาร่วมโหวต คะแนนให้คณะ สาขา และมหาวิทยาลัยผ่านทาง www.eduzones.com ซึ่งมีการประกาศผลในงาน Eduzones Expo 2008 “มหกรรมอุดมศึกษาและศึกษาต่อต่างประเทศ” ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวน ชันเซ็นเตอร์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กทม. เมื่อวันที่ 5-6 เม.ย.ที่ผ่านมา

ซึ่งผลการโหวต มฟล. ได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในประเภทมหาวิทยาลัยที่สวยงามที่สุดใน ประเทศ พร้อมกันนั้นยังได้คะแนนในประเภทมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดที่น่าเรียนที่สุดในอันดับที่ 3 และมหาวิทยาลัยที่มีสาขาภาษาต่างประเทศโดดเด่นเป็นอันดับที่ 5.